

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG XUÂN TĂNG**

Số: /UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Xuân Tăng, ngày tháng 4 năm 2021

V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch CoVid - 19.

Kính gửi:

- Thành viên BCD phòng, chống dịch bệnh;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn thể phường;
- Các ông(bà) Bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố.

Tiếp tục thực hiện Văn bản số 415/UBND-VP ngày 30/4/2021 của UBND thành phố Lào Cai về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch CoVid - 19. UBND phường Xuân Tăng chỉ đạo như sau:

1. Công chức văn hóa phường

Tăng cường công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh của phường để người dân biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo khuyến cáo 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) của bộ y tế; Khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone.

Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác đến các tỉnh thành đang có dịch bệnh (Hà Nam, Vĩnh Phúc và các địa phương khác theo thông báo của Bộ Y tế). Đối với việc thăm thân, nghỉ mát, du lịch,... tại các địa phương khác trong dịp 30/4 và 01/5 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khi trở về địa phương phải đến trạm y tế phường khai báo y tế.

Tuyên truyền người dân đã đi, đến huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về địa phương từ ngày 22/4/2021 đến nay thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SAR-Covi - 2.

Tuyên truyền người dân trên địa bàn có đi xe khách mang biển số 43 - 048.78 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021; Đi xe Sao Việt xuất phát lúc 9h45 ngày 22/4/2021 tuyến Hà Nội - Sa Pa; đi xe Hà Sơn - Hải Vân biển số 00729 xuất phát lúc 14 giờ ngày 22/4/2021 từ Mỹ Đình về Lào Cai phải đến ngay cơ sở y tế khai báo và thực hiện cách ly theo quy định.

Tuyên truyền cho người dân trên địa bàn phường về mức xử phạt việc không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 12 nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

2. Trạm Y tế phường

Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, truyền thông thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế.

Chủ động phối hợp với công an phường tăng cường điều tra, truy vết thân tộc, xác minh nơi lưu trú, cư trú của các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính tại Hà Nam. Để tổ chức cách ly và giới thiệu đến Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp F1 tổ chức cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đối với các trường hợp F2 lập danh sách, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm và phải được giám sát chặt chẽ hàng ngày, khi có biểu hiện ho sốt thực hiện cách ly tại cơ sở y tế.

Rà soát toàn bộ người đi, đến huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về địa phương từ ngày 22/4/2021 đến nay giới thiệu về Trung tâm Y tế thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARSCoV-2 đối với khách du lịch có biểu hiện ho, sốt, kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm và thực hiện cách ly kịp thời. Đặc biệt ưu tiên các trường hợp đi về từ vùng có ca bệnh xác định dương tính với SARSCoV-2.

Quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, tại cơ sở cách ly tập trung.

Chủ động phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan thực hiện tốt công tác tiêm chủng phòng COVID-19 tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa thành phố, sẵn sàng danh sách bổ sung tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của UBND thành phố và trung tâm y tế thành phố hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

Tổ chức khám sàng lọc người bệnh tại trạm y tế, có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cho các đối tượng có triệu chứng lâm sàng như: sốt, ho, khó thở, và các yếu tố dịch tễ có liên quan đến dịch CoVid-19, tuyệt đối không để người bệnh có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ vào chung phòng chờ khám bệnh với các bệnh

nhân khác; toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ đến khám bệnh tại phòng khám bệnh riêng biệt đảm bảo các điều kiện cách ly đồng thời phối hợp với trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa thành phố chuyển bệnh nhân đến khám và điều trị theo tuyến đã quy định.

Phối hợp với tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19 tại các tổ dân phố rà soát toàn bộ những người đi, đến, về từ các vùng có dịch bệnh theo thông báo của bộ Y tế trong vòng 2 tuần, yêu cầu tự cách ly tại nhà 14 ngày; lập danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Giám sát thường xuyên, nghiêm túc việc tuân thủ các quy định cách ly, theo dõi y tế tại nơi cư trú, đối với các trường hợp kết thúc cách ly tập trung; bảo đảm đúng đối tượng, đủ thời gian theo qui định, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Duy trì hoạt động tổ cơ động giám sát phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thường trực 24/24^h và tham gia xử lý ổ dịch không để dịch lan rộng;

Chuẩn bị trang thiết bị, thuốc, hoá chất, phương tiện bảo hộ sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi có tình huống dịch xảy ra;

Thực hiện báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

3. Công an phường

Phối hợp với trạm y tế phường tăng cường điều tra, truy vết thân tộc, xác minh nơi lưu trú, cư trú của các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính tại Hà Nam. Rà soát toàn bộ người đi, đến huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về địa phương từ ngày 22/4/2021 đến nay lập danh sách báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường.

Thực hiện rà soát, thống kê khách du lịch, người dân đi và đến, trở về từ các vùng có dịch trong vòng 2 tuần. Thực hiện yêu cầu cầu khai báo y tế theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn phường. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận.

Quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. Vận động nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn phường.

Theo chức năng nhiệm vụ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện việc đeo khẩu trang theo điều 12 khoản 1 điểm a của nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của chính phủ về quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

4. Ban quản lý bến xe Lào Cai

Đề nghị ban quản lý bến xe Lào Cai yêu cầu tất cả nhân viên khi làm việc tại bến xe và hành khách đi và đến bến xe phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh CoVid-19. Thực hiện phun tiêu độc khử trùng khu vực bến xe, nhà ga đón và trả khách, phòng chờ.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh của bến xe để hành khách biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo khuyến cáo 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) của bộ y tế;

Yêu cầu tất cả các nhà xe phải lưu trữ thông tin như số điện thoại, địa chỉ hành khách trong vòng một tháng để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19.

5. Các trường học trên địa bàn

Tăng cường phối hợp với trạm y tế tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện khuyến cáo 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) của Bộ y tế, khuyến khích giáo viên, học sinh cài đặt ứng dụng NCOVI và Bluezone.

Nhà trường và phụ huynh học sinh thường xuyên trao đổi thông tin về lịch sử đi lại của học sinh và gia đình trong ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 để có biện pháp phòng, chống dịch thích hợp, kịp thời.

Các trường hợp thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... không được đến trường, cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị, thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế phường.

6. Các ban ngành đoàn thể

Tăng cường phối hợp với trạm y tế tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện khuyến cáo 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) của Bộ y tế.

Vận động quần chúng nhân dân tăng cường cảnh giác, phát hiện và báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý; Khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone.

7. Tổ trưởng các tổ dân phố, các tổ công tác tự quản phòng chống dịch bệnh CoVid-19

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền để người dân biết, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống Covid-19 theo khuyến cáo 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) của Bộ Y tế; Khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone.

Tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19 rà soát toàn bộ người đi, đến huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về địa phương từ ngày 22/4/2021 đến nay và toàn bộ những người đi, đến, về từ các vùng có dịch bệnh theo thông báo của bộ Y tế trong vòng 2 tuần, yêu cầu tự cách ly tại nhà 14 ngày; lập danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Tuyên truyền người dân trên địa bàn có đi xe khách mang biển số 43 - 048.78 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021; Đi xe Sao Việt xuất phát lúc 9h45 ngày 22/4/2021 tuyến Hà Nội - Sa Pa; đi xe Hà Sơn - Hải Vân biển số 00729 xuất phát lúc 14 giờ ngày 22/4/2021 từ Mỹ Đình về Lào Cai phải đến ngay cơ sở y tế khai báo và thực hiện cách ly theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTĐU- HĐND phường;
- Trạm Y tế;
- Các trường học;
- Các cơ quan, doanh nghiệp;
- Bến xe trung tâm;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Bí thư chi bộ,tổ trưởng dân phố;
- Lưu: VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
QUYỀN CHỦ TỊCH**

Đoàn Đức Luyện